

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ.-วศ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น ๖ อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทำหน้าที่เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ และคณะเข้าร่วมประชุม

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อสอดคล้องกับแผนแม่บทระยะ ๕ ปี ที่หก มีประเด็นสำคัญดังนี้

- ❖ การประชุมครั้งนี้เพื่อทบทวนหรือพิจารณาปรับแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมีตัวชี้วัดการทำงานคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยใช้ร่วมกับแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ใช้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลักของ วศ. เป็นผู้นำในการให้บริการตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถ พันธกิจในการตรวจสอบ การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งตรงกับกิจกรรมที่ ๔ ของ อพ.สธ. ที่เสริมพันธกิจของทาง วศ. ได้ และสามารถทำได้ จากพืชอนุรักษ์และทรัพยากรที่ทาง อพ.สธ. ยกตัวอย่างไว้ หรือ อาจเป็นพืชท้องถิ่น หรือพืชอื่นที่ วศ. ได้โจทย์มาจาก อบต. และที่สำคัญภารกิจของ วศ. ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องการนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
- ❖ ในการจัดกิจกรรมอบรมต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ นั้น ทางหน่วยงานควรสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ โรงเรียนที่เข้าร่วมสนองพระราชดำรินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ❖ พร้อมทั้งกล่าวถึงการเตรียมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ที่จะจัด ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน

ประมวลภาพ

